



67ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 หน้า 1, 16, 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศร.เลิก2ปียุติรับครู'ไร้ตัว'
แจกฐานเงินเดือนต่ำกว่า
> 16



แจกฐานเงินเดือนต่ำกว่า-ต้องมีใบ'วิชาชีพ'ภายใน2ปี

ศร.เลิกยุติรับครู'ไร้ตัว'



ศึกัก : บรรยากาศเปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นวันแรก มีผู้เดินทางมาสมัครสอบเป็นจำนวนมาก จนเจ้าหน้าที่กศ.นครราชสีมา ต้องแจกบัตรคิว

หนุน'ระบบปิด'แก้ขาดระยะยาว จ้รัฐให้ทุนคนเก่งเรียนครู

ศร.แจ้งขอเวลารับครูไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ในช่วงรอยต่อ ไม่นเกิน 1-2 ปี ระบุรับเงินเดือนต่ำกว่า และต้องเร่งหาทางมี'ตัว'ภายใน 2 ปี ไม่เช่นนั้นต้องพ้นจากการเป็นครูฯ ในระยะยาว ต้องใช้'ระบบปิด'แบบเดียวกับเตรียมทหาร เพื่อแก้ปัญขาดแคลนในระยะยาว พร้อมเสนอรัฐให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเก่งในสาขา

ขาดแคลนกลับมาสอนหนังสือ ด้านประธานสภา คณบดีครุศาสตร์ ระบุยอมให้เพียงปีเดียว ยืนยัน สาขาวิทย์ ยังมีคนเห็นหะเบียงรอ-ไม่ขาดแคลน จากกรณีทีประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติ เบ็ดทางให้ผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถ สมัครสอบครูผู้ช่วยได้ โดยให้เหตุผลถึงความ ขาดแคลน จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการ ต่อต้านอย่างหนัก จนต้องถอยให้สอบเฉพาะ ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ 36 สาขา และให้ผู้ไม่มี

อ่านต่อหน้า 13



ต่อจากหน้า 16

ฟิส.

ใบประกอบวิชาชีพสอบได้ใน 25 สาขา ที่ เพิ่งมีผู้จบปีแรกและมีผู้สมัครน้อย นั้น

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าการให้ผู้ไม่มีใบวิชาชีพ สอบครูผู้ช่วยได้ จะเป็นแนวปฏิบัติเพียง ระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยภายใน 1-2 ปีนี้ แล้วค่อยมาพูดคุยกันต่อในอนาคตว่าจะ ยึดหลักเกณฑ์ใดต่อไป

ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นกรณี การให้คนไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครุมาสอบ ในตอนแรกเมื่อมีปัญหาครูไม่ พอจึงมาคิดว่าให้ครูที่เรียน 5 ปีสอบได้ และคนที่เรียน 4 ปีในหลักสูตรคล้ายกัน ก็ให้สอบได้ด้วย แต่เมื่อมีข้อโต้แย้งก็มา พิจารณากัน จนได้ข้อคิดเห็นที่แบ่งได้ ออกเป็น 2 ส่วน คือมี 36 สาขาที่ต้องจบ 5 ปี ส่วนอีก 25 สาขา ขอให้คนที่จบ 4 ปี สอบได้ เพราะ ใน 25 สาขา มีอยู่ 17 สาขา ที่ไม่มีหลักสูตร 5 ปี

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสาขาที่มีหลักสูตร 5 ปี แต่ที่ผ่านมามีคนสอบเข้าได้น้อย หรือไม่ เกิน 10% รวมถึงบางวิชา ไม่เคยมีใคร สอบได้เลย เช่น ภาษาเยอรมัน ที่สอบได้ ก็มีเพียง ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเห็น ได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นครูสายวิทยาศาสตร์จึง อนุมัติให้กลุ่มสาขาเหล่านี้ให้คนที่จบ 4 ปี มาสอบแข่งด้วย

อย่างไรก็ตามการปรับหลักเกณฑ์ที่ เพิ่งประกาศออกไปนั้น เชื่อว่าได้รับการ ยอมรับจากทุกฝ่ายเพราะเราได้พูดคุยกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องหลายส่วนแล้ว

เสนอระบบปิดแก้ขาดแคลนยั่งยืน

นอกจากนี้สิ่งสำคัญ คือในอนาคตต้อง ผลิตครูระบบปิดมากขึ้น คล้ายกับการผลิต ทหาร ตำรวจ ซึ่งเมื่อเข้าเรียนแล้วจบมาจะ สามารถเข้ารับบรรจุแน่นอน เช่น ที่เคยดำเนินการ มาแล้ว เช่น โครงการครูทายาท ที่ต้องการ พัฒนาครูกลับคืนสู่ท้องถิ่น ซึ่งในอนาคต กำลังจะเกิดขึ้นปีละ 5,000-6,000 คน และ เชื่อว่า ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ระบบต่างๆ จะ สามารถเข็ดตัวขึ้นมาได้

นอกจากนี้ยังเห็นว่รัฐบาลก็ต้อง มีหลักสูตรพิเศษ เช่น โครงการส่งเสริม การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งรัฐให้ทุน เรียนแล้วกลับมาสอน หรือการดูแลคนแก่ ให้มาเป็นครู รวมถึงสาขาวิชาเฉพาะทางด้วย ซึ่งสถาบันอุดมศึกษา ก็ต้องเปิดหลักสูตร วิชาเอกที่ขาดแคลนมากขึ้น ไม่เพียงเปิด หลักสูตรเพื่อตอบสนองตลาดคนผลิตคน มาตงาน ซึ่งในระดับรัฐมนตรีเองก็รับ ทราบ พร้อมรับปากว่าจะพยายามหาช่อง ทางให้ทุกสาขามีช่องทางเข้ามาเป็นครู

ส่วนแนวทางสำหรับครูที่สอบผ่านแต่ ยังไม่มีใบวิชาชีพครู นายกมล กล่าวว่าคน ที่เป็นครูจบ 5 ปี ให้ทำใบประกอบวิชาชีพ ครูไปรายงานตัวได้ทันที เพื่อรับการบรรจุ เข้าโรงเรียนตามที่ตนเองเลือก ซึ่งเรียกได้ ว่าเป็นครูตั้งแต่วันที่บรรจุ ได้รับเงินเดือน สูงกว่าครูที่จบ 4 ปี หรือต่างกันประมาณ 750 บาท

ไม่ได้ตัวภายใน 2 ปี พันความเป็นครู

ส่วนคนที่จบการศึกษา 4 ปี สามารถ จบบรรจุได้ โดยผู้อำนวยการโรงเรียน จะ ส่งรายชื่อครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู ไปยังคุรุสภา แล้วคุรุสภาจะออกใบรับรอง ให้ปฏิบัติการสอน หรือใบรับรองให้สามารถ ทำการสอนได้ ซึ่งไม่ใช่ใบประกอบวิชาชีพครู

ฉะนั้นครูเหล่านี้ก็จะเป็นครูผู้ช่วย ซึ่งภายใน 2 ปี ครูผู้ช่วยเหล่านี้ก็ต้องพยายามทำให้ตัว เองได้ใบประกอบวิชาชีพครู โดยวิธีการแรก คือการอ่านหรือศึกษาจากตำราเพื่อไปสอบ ขอใบประกอบวิชาชีพครู ที่ประกอบด้วย 9 กลุ่มสาระ

ส่วนวิธีที่สอง คือกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการจัดอบรมเข้ม เช่น โครงการพิเศษ ระยะเวลา 15 วัน หรือ 1 เดือน หรือวิธีที่ สามครูผู้ช่วย อาจเลือกเรียนตามหลักสูตร ที่เปิดสอนในสถาบันราชภัฏต่างๆ หรือจะ เลือกรวมกลุ่มกันภายในโรงเรียน เพื่อรับ โฉัษซึ่งก็ได้

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ก็น่าจะ ผลักดันให้ครูผู้ช่วยเหล่านี้ สอบขอใบ ประกอบวิชาชีพครูให้ได้ภายใน 2 ปี ไม่ เช่นนั้น จะต้องออกจากครูผู้ช่วย เชื่อว่า ในท้ายที่สุดแล้ว บุคคลเหล่านี้จะสามารถ พัฒนาคุณภาพตัวเองจนสามารถมีสถานะ เดียวกับครูทั่วไป

สภาคณบดีฯ ยันยอมให้ปีนี้ปีเดียว

ขณะที่นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะประธานสภาคณบดีครุศาสตร์ แห่งประเทศไทย ยืนยันว่าสภาคณบดี ครุศาสตร์ยอมถอยให้เพียงบางสาขาที่ สถาบันอุดมศึกษาไม่มีการเปิดสอน เช่น กายภาพบำบัด จิตวิทยา และให้ปีนี้เพียง ปีเดียวเท่านั้นในการเปิดโอกาสให้คนที่ สำเร็จการศึกษาในสาขาที่มีหลักสูตร 4 ปี ที่ไม่ใช่สายครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ เพื่อให้เป็นทางเลือกกับการเรียนการสอน ในสาขาที่ขาดแคลนจริง

ส่วนที่เราไม่ยอมเด็ดขาด คือ 8 กลุ่ม สาระวิชา อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ยืนยันได้ว่า ไม่ขาดแคลน เพราะยังมีครูอีกจำนวนมากที่สอบผ่านแล้ว

ยังรอการขึ้นทะเบียนครู

ทั้งนี้ การสอนฟิสิกส์ให้กับเด็กห้องหนึ่ง ไม่ใช่ให้นักฟิสิกส์ เพราะนอกจากเนื้อหาความรู้ด้านฟิสิกส์แล้ว ผู้สอนจะแยกแยะเด็กแต่ละคนว่า มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกันอย่างไร จะมีวิธีการสอนอย่างไรให้เหมาะสมกับความแตกต่างของนักเรียน ซึ่งคนที่จบครุ จะมีทักษะจากความรู้ด้านจิตวิทยา การจัดหลักสูตรการสอน เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในชั้นเรียน

ยืนยันสาขาวิทยาศาสตร์ไม่ขาดแคลน

นางประพันธ์ศิริ กล่าวถึงสำหรับกลุ่ม 25 สาขาที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้เปิดสอนว่า สภาคณบดีคณะครุศาสตร์ จะประชุมเพื่อหารือ ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ โดยนำข้อมูลต่างๆ จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เพื่อนำมาวิเคราะห์แก้ปัญหาการขาดแคลนครู รวมถึงแนวคิดบางอย่างที่อาจซ่อนอยู่

ในบางสาขา เช่น ภาษามาลายู เวียดนาม เมียนมาเราเห็นใจจริงๆ ว่า สถาบันอุดมศึกษาไม่มีการเปิดสอนจริง ขณะที่บางสาขา เช่น กายภาพบำบัด ในบางมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพอาจสามารถเปิดหลักสูตรร่วมกันระหว่างคณะ เช่น มศว. ที่มีคณะกายภาพบำบัด และคณะครุศาสตร์

ขณะเดียวกับการสมัครสอบครูผู้ช่วยที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศเป็นวันแรกวานนี้ (29 มี.ค.) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยพบว่า มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก และหลายพื้นที่ยังพบว่า มีผู้สมัครในกลุ่มที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูเป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยในการสมัครผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จะได้เอกสารสีชมพู ส่วนผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเอกสารจะเป็นสีฟ้า